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Ekki lágu neinar tillögur fyrir nefndinni en nefndin kýs að leggja tillögu til 

ályktunar fyrir þingið.  

Hún orðast svo: 

1. Nefndin leggur til að stjórn LH beiti sér fyrir auknu samstarfi og samtali við 

stjórn Félags hrossabænda og kanni samlegðaráhrif í allri hestamennsku, hvort 

sem um ræðir áhugamanna-, kynbóta-, eða keppnishluta. Þar mætti nefna 

hvort ekki væri tímabært að koma á laggirnar til dæmis sameiginlegri 

mannvirkjanefnd og aganefnd.  

2. Nefndin hvetur stjórn LH til að beyta sér fyrir því að hestamannafélögin, sem 

staðarhaldarar kynbótasýninga, fái fastar greiðslur frá RML fyrir að halda 

sýningu en ekki eingöngu greitt vallargjald fyrir þau hross sem mæta til dóms. 


